

HỖ TRỢ NĂNG LƯỢNG NHÀ Ở

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NHIÊN LIỆU ABCD

ĐIỀU GÌ XẢY RA SAU KHI QUÝ VỊ NỘP ĐƠN?

Sau khi quý vị nộp đơn đăng ký chương trình hỗ trợ nhiên liệu ABCD, đơn của quý vị sẽ được xử lý. Sau đây là những gì quý vị có thể mong đợi:

- Trong vòng 25 đến 45 ngày kể từ khi nhận được đơn đăng ký của quý vị, ABCD sẽ xem xét tính đủ điều kiện và đầy đủ của đơn.
- Nếu quý vị đủ điều kiện được hỗ trợ, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua thư. Vào thời điểm này, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về mức lợi ích tối đa mà chúng tôi có thể áp dụng cho hóa đơn tiền sưởi ấm của quý vị.
- Khi chúng tôi thông báo cho quý vị về việc đủ điều kiện của quý vị, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho nhà cung cấp nhiên liệu của quý vị. Nếu quý vị cần dầu, quý vị có thể gọi trực tiếp tới đại lý bán nhiên liệu. Nếu quý vị sử dụng gas hoặc điện để sưởi ấm, chúng tôi sẽ yêu cầu công ty tiện ích cung cấp hóa đơn hiện tại của quý vị. (Quý vị không cần phải gửi cho chúng tôi bất kỳ hóa đơn nào sau khi quý vị được xác định là đủ điều kiện.)
- Nếu quý vị bị từ chối hỗ trợ nhiên liệu, quý vị có thể kháng cáo. Quý vị phải gửi đơn kháng cáo tới chương trình Hỗ Trợ Nhiên Liệu ABCD.

Chương trình Hỗ Trợ Nhiên Liệu ABCD giúp mọi người thanh toán hóa đơn sưởi ấm bằng cách thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp nhiên liệu của người tham gia lên đến mức lợi ích tối đa của người tham gia.

Với tư cách là người tham gia, điều quan trọng là phải tiếp tục thanh toán hóa đơn tiền sưởi ấm trong mùa đông, vì chúng tôi sẽ thanh toán cho nhà cung cấp của quý vị dựa trên mức sử dụng/tiêu thụ của quý vị lên đến mức lợi ích tối đa của quý vị. Quý vị sẽ không mất bất kỳ quyền lợi nào.

Những người tham gia có chi phí sưởi ấm được bao gồm trong tiền thuê nhà sẽ nhận được hỗ trợ dựa trên mức trợ cấp và tổng tiền thuê nhà hàng tháng của họ.

Đừng quên gửi lại đơn xin Hỗ Trợ Chống Chịu Thời Tiết (Weatherization) mà quý vị đã nhận ban đầu và nếu đủ điều kiện, hãy tận dụng nhiều khoản chiết khấu liên quan đến năng lượng và các dịch vụ miễn phí!

Chương trình do liên bang tài trợ này phục vụ cho cư dân đủ điều kiện về thu nhập, người cao tuổi và người khuyết tật tại hàng nghìn hộ gia đình mỗi năm.



BIỂU GIÁ CHIẾT KHẤU

Một lợi ích tuyệt vời khác khi được hỗ trợ nhiên liệu là gì? Quý vị sẽ tự động nhận được mức giá gas và điện giảm giá!



TIẾT KIỆM THÊM NỮA

Hãy nhớ gửi lại đơn xin hỗ trợ chống chịu thời tiết mà chúng tôi đã cung cấp vì việc chống chịu thời tiết cho ngôi nhà của quý vị có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu.

Hơn nữa, để đạt được hiệu quả năng lượng cao nhất, quý vị có thể đủ điều kiện để sửa chữa hoặc thay thế hệ thống sưởi.



HÓA ĐƠN QUÁ HẠN THANH TOÁN? CÓ MỘT CHƯƠNG TRÌNH CHO VẤN ĐỀ ĐÓ.

Nếu quý vị đang chậm thanh toán hóa đơn tiền gas hoặc tiền điện, hãy gọi đến công ty tiện ích và hỏi chương trình Xóa Nợ Tiền Hóa Đơn của họ. Khi quý vị thanh toán một khoản tiền hợp lý trong hóa đơn hàng tháng, công ty tiện ích sẽ giảm số tiền quý vị phải trả.

Đối với **EVERSOURCE Electric and Gas**, vui lòng gọi 866.315.2496.

Đối với **NGRID Gas**, vui lòng gọi 800.233.5325.



THẺ CÒN HÓA ĐƠN ĐIỆN GIẢM THÌ SAO?

Chúng tôi cũng khuyến nghị quý vị kiểm tra các thiết bị gia dụng để giảm hóa đơn tiền điện. Chúng ta có thể thực hiện các bước để tiết kiệm và đạt hiệu quả tốt hơn bằng cách thay bóng đèn, cải thiện khả năng cách nhiệt và thậm chí thay thế tủ lạnh, tủ đông, máy điều hòa, máy hút ẩm hoặc máy giặt cửa trước hoạt động kém hiệu quả.

Để biết thông tin về các chương trình đổi mới này hoặc để kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của quý vị, hãy gọi cho chúng tôi theo số 617.357.6012

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!

Cư dân tại **Boston, Brookline và Newton** có thể liên hệ với chương trình Hỗ Trợ Nhiên Liệu ABCD theo địa chỉ 178 Tremont Street, Boston, MA. Gọi cho chúng tôi theo số 617.357.6012
TTY: 617.423.9215

Cư dân của **Everett, Malden, Medford, Melrose, Stoneham, Winchester và Woburn** có thể liên hệ với chương trình Hỗ Trợ Nhiên Liệu ABCD theo địa chỉ: 18 Dartmouth Street, Malden, MA. Gọi cho chúng tôi theo số 781.322.6284